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Mættir: Maria Gudný, Aron E., Vilmar Óli og Sofija Una  

Þórunn skólastjóri mætir í lið 1 og 2  

 

1. Matsalurinn  

Nemendaráð ræðir við Þórunni um möguleikann á salatbar.  

Rætt um ýmsar lausnir á því og hvort að væri hægt að útfæra núverandi fyrirkomulag 

öðruvísi. Málið verður unnið áfram. 

Nemendaráð ræddi líka við Þórunni um möguleikann á því að fá mjólkurvélina aftur. 

Þórunn ætlar að skoða það mál betur.  

Rætt um það að nemendur vilja fá gardínur í matsalnum. Aron formaður ráðsins 

ætlar að ræða við Sesselju forstöðumann Herðubreiðar.  

2. Kjallarinn 

Nemendaráðið spyr Þórunni út í ástandið á kjallaranum sem ætlar að reyna að fá svör 

varðandi það hvort að hann verður opnaður aftur eða ekki.  

3. Öðruvísi dagar  

Tilögur að öðruvísi dögum: 

• Íþróttatreyjudagur 

• Kynjaskipt föt  

• Náttfatadagur 

• Sólgleraugnadagur 

• Lopapeysudagur (bóndadagur) 

• Crazy hair day 

• Klæða sig eins og kennari  
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